

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
KHỐI THI ĐUA BAN QUẢN LÝ
CÁC KCN, KKT, KCNC CÁC
TỈNH TÂY NGUYÊN VÀ
DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày tháng 5 năm 2023

Số: /KHCT-KTĐTNDHMT

KẾ HOẠCH CHI TIẾT

Chuẩn bị và tổ chức Hội chợ triển lãm kết nối chuỗi sản xuất cung ứng và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ giữa các doanh nghiệp gắn với Hội thao và giao lưu văn nghệ Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung, năm 2023

Nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 1125/KH-KTĐTNDHMT ngày 04/5/2023 về Tổ chức Hội chợ triển lãm kết nối chuỗi sản xuất cung ứng và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ giữa các doanh nghiệp gắn với Hội thao và giao lưu văn nghệ Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung, năm 2023; Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung (*viết tắt là: Khối thi đua Ban Quản lý*) tiếp tục ban hành Kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động tại Hội nghị triển lãm, gắn với Hội thao và giao lưu văn nghệ cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu và phương thức tổ chức: Theo Kế hoạch số 1125/KH-KTĐTNDHMT ngày 04/5/2023 của Khối thi đua Ban Quản lý.

II. Nội dung tổ chức các hoạt động của Hội chợ triển lãm.

1. Hoạt động của Hội chợ triển lãm:

- Tên gọi: Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp tiêu biểu của các doanh nghiệp trong KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ nhất, năm 2023.

- Thời gian tổ chức: Hội chợ triển lãm chính thức được diễn ra trong 03 ngày, vào đầu tháng 7/2023 (*ngày 05/7 chuẩn bị, từ ngày 06 – 08/7/2023 là chính thức*).

- Địa điểm tổ chức: Nhà Văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi (*cả khuôn viên sân bãi và Hội trường*).

- Cơ quan tổ chức: Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (*gọi tắt là: Ban Quản lý Dung Quất - đơn vị đăng cai*) và Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

- Đối tượng tham gia:

+ Các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các KCN, KKT, KCNC của các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung;

+ Các doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp đạt tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm hàng hóa công nghiệp tiêu biểu, sản phẩm hàng hóa đặc trưng tiêu biểu của các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung (*kể cả hàng hóa sản xuất ngoài các KCN, KKT, KCNC của các tỉnh*).

- Số lượng các doanh nghiệp tham gia: Dự kiến từ 70-80 Doanh nghiệp. Mỗi Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lựa chọn từ 06-07 doanh nghiệp, riêng tỉnh Ban Quản lý Dung Quất lựa chọn từ 10 -12 Doanh nghiệp.

- Nội dung tổ chức: Các doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm tổ chức các hoạt động trưng bày triển lãm bằng sản phẩm trực tiếp hoặc giới thiệu qua mô hình, qua video,...; mua bán các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ công nghiệp; ký kết các hợp đồng hợp tác, biên bản ghi nhớ giữa các doanh nghiệp.

2. Hội nghị kết nối doanh nghiệp gắn trong Hội chợ triển lãm.

- Chủ đề của Hội nghị: ***“Hội nghị kết nối chuỗi sản xuất cung ứng và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ giữa các doanh nghiệp trong KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung, năm 2023”***.

Thông qua Hội nghị để Ban Quản lý và các doanh nghiệp chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình đầu tư, phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; việc kết nối cung ứng tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ gắn với phát triển công nghệ số trong doanh nghiệp.

Tổng số đại biểu dự Hội nghị khoảng 350 người, gồm: Đại diện Bộ Kế hoạch đầu tư; Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương tỉnh Quảng Ngãi; 11 Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung; đại diện lãnh đạo các Doanh nghiệp tham gia trong Hội chợ triển lãm; đại diện các Doanh nghiệp trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; phóng viên báo, đài, tạp chí của Trung ương, địa phương.

3. Hoạt động Hội thao và giao lưu văn nghệ giữa các đoàn.

3.1. Chủ đề: ***“Hội thao và giao lưu văn nghệ Khởi thi đua Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ III, năm 2023”***.

3.2. Hội thao giữa các Ban Quản lý: Đối tượng là công chức, người lao động hiện đang công tác tại Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Môn giao lưu, thi đấu:

- Bóng đá mini nam (05 người);
- Cầu lông: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam – nữ;
- Bóng bàn: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam – nữ.
- Tennis: Đôi nam;
- Kéo co (05 người);
- Nhảy bao bố (05 người).

3.3. Chương trình giao lưu môn Tennis với sự tham gia của lãnh đạo một số cơ quan Ban, ngành Trung ương và địa phương; lãnh đạo một số Doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm.

+ Mời lãnh đạo một số cơ quan Ban, ngành Trung ương và địa phương (*tham gia với tư cách khách mời giao lưu môn Tennis*).

+ Mời lãnh đạo một số Doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm giao lưu môn Tennis gồm: (1) Đôi nam trong Doanh nghiệp (*mỗi tỉnh chọn 01 đôi nam là lãnh đạo Doanh nghiệp*); (2) đôi nam trong Doanh nghiệp và Ban Quản lý (*mỗi tỉnh chọn 01 đôi, trong đó có 01 lãnh đạo Doanh nghiệp và 01 lãnh đạo Ban Quản lý*).

3.4. Giao lưu văn nghệ: Được tổ chức vào 01 buổi tối trong thời gian diễn ra Hội chợ. Mỗi Đoàn chuẩn bị từ 02 - 03 tiết mục văn nghệ để giao lưu, trình diễn tại Hội chợ triển lãm (*người tham gia biểu diễn được lựa chọn trong thành phần của đoàn*).

III. Kế hoạch chuẩn bị trước khi tổ chức Hội chợ triển lãm:

1. Kế hoạch chung:

TT	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Thời gian hoàn thành
1	Trình UBND tỉnh cho chủ trương về đăng cai tổ chức và kinh phí phục vụ.	BQL Dung Quất	Tháng 3/2023
2	- Xây dựng hoàn thành nội dung kế hoạch chung, kế hoạch chi tiết, dự toán kinh phí gửi đến các Ban Quản lý lấy ý kiến; - Họp trực tuyến các Ban Quản lý để thống nhất nội dung Kế hoạch; - Các Ban Quản lý cử thành viên tham gia Ban Tổ chức, Tổ chuyên viên giúp việc.	BQL Dung Quất	Tháng 4-5/2023
3	- Ban hành các Kế hoạch để thực hiện; - Thành lập Ban Tổ chức, Tổ chuyên viên giúp việc của Khôi thi đua Ban Quản lý; - Thành lập Ban Tổ chức, Tổ chuyên viên giúp việc Ban Quản lý Dung Quất (<i>gồm: Tổ nội dung, Tổ lễ Tân, Tổ hậu cần</i>) giúp Lãnh đạo Ban chuẩn bị và tổ chức các hoạt động trong Hội chợ triển lãm.	BQL Dung Quất	Trước 10/5/2023
4	- Tuyên truyền đến các doanh nghiệp để đăng ký tham gia; - Hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng tham luận, video, hình ảnh về doanh nghiệp (<i>thực hiện theo phụ lục đính kèm</i>) - Đăng ký danh sách các doanh nghiệp tham gia	Các Ban Quản lý và doanh nghiệp	Gửi danh sách doanh nghiệp tham gia và tài liệu về doanh nghiệp trước ngày 10/6/2023 để BQL Dung Quất tổng hợp

TT	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Thời gian hoàn thành
5	<p>- Chuẩn bị nội dung tham luận, xây dựng video giới thiệu về hình ảnh hoạt động của KKT, KCN, KCNC các tỉnh để phục vụ Hội nghị kết nối.</p> <p>- Lựa chọn ít nhất 01 DN có kết nối hợp tác với các Doanh nghiệp trong KCN, KKT, KCNC trong vùng để ký kết biên bản ghi nhớ tại Hội nghị.</p> <p><i>(thực hiện theo phụ lục đính kèm)</i></p>	Các Ban Quản lý	Gửi về BQL Dung Quất trước ngày 10/6/2023
6	Thu thập thông tin chung từ các Ban Quản lý, doanh nghiệp các tỉnh, thành phố để xây dựng nội dung phục vụ hội nghị	BQL Dung Quất	Trước 10/6/2023
7	Hoàn thành nội dung, hình ảnh thuyết trình, video để phục vụ Hội nghị kết nối <i>(tập hợp từ các Ban Quản lý, Doanh nghiệp)</i> và xin ý kiến các Ban Quản lý	BQL Dung Quất	Trước 30/6/2023
8	Có văn bản mời các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong tỉnh phối hợp tham gia nhằm đảm bảo về công tác về an ninh, trật tự, an toàn,... trong suốt quá trình triển khai Hội chợ triển lãm.	BQL Dung Quất	Trước 20/6/2023
9	Các Ban Quản lý đăng ký các môn tham gia Hội thao, các tiết mục văn nghệ gửi về Ban tổ chức để tổng hợp chương trình	Các Ban Quản lý	Trước 10/6/2023
10	Tập hợp danh sách các đoàn về tham gia Hội chợ triển lãm, Hội thi thể thao và giao lưu văn nghệ	BQL Dung Quất	Trước 20/6/2023
11	Chuẩn bị nội dung, chương trình, kịch bản và các điều kiện cần thiết để phục vụ cuộc họp Ban Tổ chức và chuẩn bị các nội dung để triển khai các hoạt động trong Hội chợ triển lãm	BQL Dung Quất	Trước 25/6/2023
12	Làm việc và ký hợp đồng với đơn vị tổ chức sự kiện để chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Hội chợ triển Lãm, giao lưu văn nghệ, Hội thao.	BQL Dung Quất	Trước 10/6/2023
13	Hoàn thành kế hoạch đón, tiếp các đoàn về tham dự Hội chợ triển lãm.	BQL Dung Quất	Trước 20/6/2023
14	<p>- Phát hành Giấy mời.</p> <p>- Kết nối với các Ban Quản lý để hỗ trợ theo yêu cầu</p>	BQL Dung Quất	Trước Hội chợ triển lãm 10 ngày
15	Tổ chức các hoạt động trong Hội chợ triển lãm theo kế hoạch	Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc của	Trong thời gian diễn ra Hội chợ triển

TT	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Thời gian hoàn thành
		Khôi thi đua Ban Quản lý	
16	Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm qua Hội chợ triển lãm.	Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc của Khôi thi đua Ban Quản lý	Sau Hội chợ triển lãm kết thúc

2. Chương trình chi tiết:

2.1. Ngày đón tiếp: Đón tiếp các đoàn và họp Ban Tổ chức (*chiều và tối trước Hội chợ*)

Thời gian	Nội dung	Đơn vị thực hiện
Từ 13h00	- Đón các đoàn và khách mời; - Các đoàn triển khai việc trang trí, trưng bày tại gian hàng	Tổ Lễ tân BQL Dung Quất
15h00-16h00	Rà soát tổng thể công tác chuẩn bị Hội chợ triển lãm (tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh)	Ban Tổ chức và Tổ chuyên viên giúp việc
16h00-18h00	Họp Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Khôi thi đua các Ban Quản lý (Khách sạn NewCC Khu Đô thị - Dịch vụ Vsip)	Ban Tổ chức và Tổ chuyên viên giúp việc
18h30	Mời cơm thân mật và giao lưu (<i>dự kiến 220 người</i>)	Các Tổ giúp việc của BQL Dung Quất (<i>chương trình riêng</i>)

2.2. Ngày thứ nhất: Khai mạc Hội chợ triển lãm và Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm.

(1) Buổi sáng:

Thời gian	Nội dung	Đơn vị chuẩn bị và thực hiện
	<i>Khai mạc Hội chợ triển lãm</i>	
07h30-07h45	Đón tiếp đại biểu và khách mời.	Tổ Lễ tân BQL Dung Quất
07h45-08h00	Văn nghệ chào mừng	Đội Văn nghệ
08h00-09h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	MC
	Phát biểu khai mạc Hội chợ triển lãm	Trưởng Ban Quản lý Dung Quất

Thời gian	Nội dung	Đơn vị chuẩn bị và thực hiện
	Tặng cờ lưu niệm cho các Ban Quản lý và các doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm.	Đại diện Lãnh đạo Bộ KH&ĐT, Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Trưởng Ban BQL Dung Quất
	Cắt băng khai mạc Hội chợ triển lãm	Đại diện Lãnh đạo Bộ KH&ĐT, Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Khó trưởng và Khó phó Khó thi đua
	Tham quan các gian hàng Hội chợ triển lãm (<i>Hội chợ triển lãm diễn ra trong 3 ngày</i>)	Đại biểu và khách mời
9h00-11h00	Sắp xếp thi đấu một số môn thể thao	Các đoàn tham gia thi đấu

(2) Buổi chiều: Hội nghị Kết nối tiêu thụ sản phẩm (tại Hội trường Nhà Văn hóa lao động tỉnh Quảng Ngãi)

Thời gian	Nội dung	Đơn vị chuẩn bị và thực hiện
13h15-13h30	Đón Đại biểu và ổn định tổ chức	Tổ Lễ tân BQL Dung Quất
13h30-13h40	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chương trình Hội nghị. - Giới thiệu chủ trì Hội nghị: + <i>Đại diện thành phần thuộc Bộ KH&ĐT;</i> + <i>Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi;</i> + <i>Trưởng Ban Quản lý KKT Vân Phong (Khó trưởng 2023);</i> + <i>Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Khó phó 2023).</i> - Giới thiệu Thư ký Hội nghị.	MC
13h40-13h50	Phát biểu khai mạc Hội nghị	Trưởng Ban Quản lý KKT Vân Phong
13h50-14h00	Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi	Lãnh đạo UBND tỉnh
14h00-14h30	Báo cáo tóm tắt đầu tư phát triển KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung và việc kết nối, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa và dịch vụ	BQL Dung Quất

Thời gian	Nội dung	Đơn vị chuẩn bị và thực hiện
14h30-14h40	Xem trình chiếu Video giới thiệu khái quát về đầu tư phát triển các KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.	Tổ nội dung BQL Dung Quất
14h40-15h40	Tham luận của đại diện các Doanh nghiệp trong KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung (<i>Mỗi Ban Quản lý chọn 01 Doanh nghiệp đại diện để tham luận tại Hội nghị - mỗi tham luận không quá 5 phút</i>)	Các Doanh nghiệp
15h40-16h10	Tham luận của Lãnh đạo các Ban Quản lý (<i>Ban chỉ đạo sẽ thống nhất 04 Ban Quản lý tham luận tại Hội nghị - mỗi tham luận không quá 07 phút</i>).	Các Ban Quản lý
16h10-16h25	Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư
16h25-16h40	Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp trong các KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung. (<i>Mời đại diện Lãnh đạo các Ban Quản lý lên chứng kiến</i>)	Các Doanh nghiệp có nội dung ký kết (<i>MC mời và giới thiệu tóm tắt về Doanh nghiệp ký kết</i>)
16h40-17h00	Phát biểu Kết luận và bế mạc Hội nghị	Trưởng Ban Quản lý Dung Quất
17h00-17h30	Đại biểu tự do tham quan các gian hàng	BTC
17h30	Mời cơm thân mật sau hội nghị	BTC

2.3. Ngày thứ hai:

(1) *Khai mạc và thi đấu thể thao (tại Nhà thi đấu Liên đoàn lao động tỉnh, Nhà thi đấu Đa năng tỉnh).*

Thời gian	Nội dung	Đơn vị thực hiện
07h30-08h00	Đón tiếp đại biểu và vận động viên	Ban tổ chức
	Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu	MC
	Phát biểu khai mạc Hội thi thể thao	Khối trưởng Khối thi đua
	Tặng cờ lưu niệm các Đoàn tham gia	Các Ban Quản lý
08h00	Thi đấu thể thao giữa các Đoàn (<i>theo chương trình thi đấu trong ngày</i>)	Các đoàn

Ghi chú: Trên cơ sở các đoàn đăng ký tham gia các môn thể thao, Ban tổ chức sẽ sắp xếp lịch thi đấu. Dự kiến thời gian thi đấu thể thao vào ngày thứ hai và sáng ngày thứ ba của Hội chợ triển lãm.

(2) Tổ chức các đoàn đi thăm một số Doanh nghiệp và một số khu di tích lịch sử trong tỉnh:

- Dự kiến tổ chức thành 02 đoàn:
- + Đoàn 1: Thăm một số doanh nghiệp trong Khu kinh tế Dung Quất;
- + Đoàn 2: Thăm một số khu di tích lịch sử trong tỉnh.
- Thời gian: Từ 08h30 – 11h30.

(Ban tổ chức sẽ sắp xếp và thông báo cho các Ban Quản lý để các đoàn đăng ký tham gia).

(3) Giao lưu Văn nghệ giữa các đoàn

Thời gian	Nội dung	Đơn vị thực hiện
19h00-19h20	Đón tiếp đại biểu	Tổ Lễ tân BQL Dung Quất
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC
	Phát biểu khai mạc Giao lưu Văn nghệ	Trưởng Ban Quản lý Dung Quất
	Tặng quà cho 25 gia đình chính sách và 25 em học sinh vượt khó học giỏi	Các Doanh nghiệp tài trợ
19h20-21h30	Giao lưu Văn nghệ <i>(theo kịch bản chương trình riêng trên cơ sở đăng ký của các Ban Quản lý)</i>	MC

2.3. Ngày thứ ba: Tiếp tục thi đấu các môn thể thao và Tổng kết bế mạc Hội chợ, trao thưởng các giải thể thao.

Thời gian	Nội dung	Đơn vị thực hiện
05h30-09h00	- Đưa các đoàn đến bãi biển Mỹ Khê để thi đấu các môn: Kéo co, nhảy bao bố; - Tắm biển và ăn sáng tại bãi biển Mỹ Khê; - Đưa đoàn về thành phố Quảng Ngãi để tiếp tục làm việc theo chương trình.	Ban tổ chức
10h00-12h00	Tổng kết, bế mạc Hội chợ và trao thưởng các giải	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC
	- Báo cáo tổng kết, rút kinh nghiệm về kết quả của Hội chợ triển lãm	Ban Tổ chức
	- Trao thưởng các giải thi đấu của Hội thao	Ban Tổ chức

	- Kết luận và bế mạc Hội chợ triển lãm	Trưởng Ban Quản lý Dung Quất
12h00	Tổ chức tiệc giao lưu giữa các đoàn sau kết thúc hội chợ triển lãm và chia tay	Tổ Hậu cần Ban Quản lý Dung Quất

Trên đây là Kế hoạch và chương trình chi tiết tổ chức Hội chợ triển lãm gắn với Hội thao và giao lưu văn nghệ Khởi thi đua Ban Quản lý, năm 2023; từng Ban Quản lý thuộc Khởi thi đua sắp xếp và có kế hoạch thực hiện./.

Nơi nhận:

- Vụ TCCB (Bộ KHĐT);
- Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung;
- Trưởng ban và các Phó Trưởng Ban;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, HT&GSHĐĐT.

**T/M. KHỞI THI ĐUA
KHỐI PHỐ**

**TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KKT DUNG
QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI
Hà Hoàng Việt Phương**